



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สอบข้อเขียน) จังหวัด  
ราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยกำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
แต่เนื่องจากขณะนี้ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-  
19) ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ  
เข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราช  
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จังหวัดราชบุรีอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ  
เข้มงวด ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดและห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า ๕ คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ ๓ -  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งผลกระทบต่อการจัดประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อสรรหา  
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจที่ได้กำหนดไว้

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการ  
ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์  
ผ่านระบบ (Zoom) ในวันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. และขอแจ้งวิธีการ  
ประเมิน กำหนดวัน เวลา และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินฯ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดราชบุรี  
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่	เลขประจำตัวสอบ	เวลารายงานตัว	เวลาประเมิน
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	๐๐๑ - ๐๒๐	๐๙.๓๐-๐๙.๐๐ น.	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
	๐๒๑ - ๐๔๒	๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

โดยให้ผู้มี...

โดยให้ผู้มีสิทธิรายงานตัวก่อนเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Application Zoom Meeting ID : ๙๗๓๓ ๗๑๒๐ ๓๘๗๐ Passcode : ๓๙๙๔๘๘๗ ทั้งนี้ การเข้าสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom ขอให้ผู้ใช้สอบตั้งชื่อ Zoom ดังนี้ เลขประจำตัวสอบ ตามด้วย ชื่อ เช่น ๐๐๑ – สมชาย เป็นต้น หากผู้มีสิทธิไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (โดยการสอบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการออนไลน์ผ่านระบบ zoom)

**ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ**

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จัดทำรายละเอียดประกอบการ สัมภาษณ์ ดังนี้

๑) จัดทำแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio) ที่มีรายละเอียดข้อมูลบุคคล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและการฝึกงาน ความสามารถพิเศษ และใบประกาศนียบัตรผลงานที่ผ่านการประกวดและ แข่งขันต่าง ๆ ที่ผู้สมัครพิจารณาแนะนำและเป็นประโยชน์ต่อการเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน ๑ ชุด

๒) จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ใบสมัครสอบจากระบบการ รับสมัครติดภาพถ่าย พร้อมแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทาง ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงกับประกาศรับสมัคร สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้มีสิทธิเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้ที่เอกสารทุกหน้า

๓) จัดส่งเอกสารหลักฐานข้อ ๑) และ ๒) ทาง Email : paco\_rbr@opsmoac.go.th และจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการเฉพาะกิจ จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น ๔ ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ ไม่เกินวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ไม่จัดส่งเอกสารตามกำหนดถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

๔) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเข้ากลุ่มไลน์ “พนักงานราชการเฉพาะกิจ สนง.กษ.รบ.” ตาม QR Code ด้านล่าง เพื่อใช้สำหรับการชี้แจงขั้นตอน

๕) เกณฑ์การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้ คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และจังหวัดราชบุรีจะประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และทาง [www.opsmoac.go.th/ratchaburi-home](http://www.opsmoac.go.th/ratchaburi-home) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ กำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

อนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัครเข้ารับการเลือกสรร และการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จังหวัดราชบุรีได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครเพื่อเลือกสรรได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดไม่มีหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



กลุ่ม line พนักงานราชการเฉพาะกิจ สนง.กษ.รบ.